



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ๐๙๐๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบระยะเวลาการขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

ฉะนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘.๕.๓ (๑) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงานดังนี้

๑. นายศุภชัย ศรีงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. นายสมศักดิ์ นาคนาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
๓. นายฉัตรชัย ทองจรัส ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนซากังราววิทยา (อินทร์ - ชุม ดีสารอุปถัมภ์)
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การประเมินเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์และยุติธรรม

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปรีชา ฤกษ์หรัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

กำหนดการ

ประเมินวิทยฐานะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

รอบระยะเวลาการขอรับการประเมิน เมษายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประกันคุณภาพ (ชั้น ๒) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

จำนวน ๑ ราย

วัน เดือน ปี	รายชื่อคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ	รายชื่อข้าราชการครู อบจ. กพ. ผู้ขอรับการประเมิน	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพ (ชั้น ๒) โรงเรียน องค์การบริหารส่วน จังหวัดกำแพงเพชร	๑. นายศุภชัย ศรีงาม ๒. นายสมศักดิ์ นาคนาม ๓. นายฉัตรชัย ทองจรัส	ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การ- บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ๑. นางสาวสุพิศตรา มั่นเขตวิทย์	

หมายเหตุ คณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ ๑)